

# TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN HIỆU QUẢ VIỆC SẮP XẾP, KIẾN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

ĐOÀN DUY ANH\* - HOÀNG THANH HIẾN\*\*

*Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình không chỉ thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, mà còn cho thấy được những cách làm hay, kinh nghiệm thiết thực trong quá trình triển khai.*

NHỮNG năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình quán triệt nghiêm túc và tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, “*Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*” (Nghị quyết số 18-NQ/TW), tạo nên những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả bước đầu. Hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từng bước được kiện toàn, ngày càng phù hợp, tinh gọn về đầu mối, quản lý đa ngành, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Đơn vị hành chính cấp huyện được củng cố, phát triển, từng bước có quy mô và dân số hợp lý. Tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đã kiện toàn, rà soát, sắp xếp, giảm được 51 đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Hội

đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh; 12 phòng chuyên môn thuộc sở; 19 phòng chuyên môn thuộc chi cục và tương đương; giảm được 7 phòng, 7 trường phòng, 30 phó trường phòng và tương đương ở các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện được đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Qua tổ chức, sắp xếp lại, giảm được 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan đảng và đoàn thể chính trị - xã hội; sáp nhập, hợp nhất, giải thể đối với 83 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 51 đơn vị sự nghiệp công lập; 48 lãnh đạo cấp trường của 48 đơn vị sự nghiệp công lập; 3 chức danh cấp trưởng kiêm nhiệm của 3 đơn vị sự nghiệp công lập và 4 ban quản lý dự án trực thuộc các sở. Mô hình bộ phận Văn phòng phục vụ chung khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện được thành lập ở 8/8 địa phương và mô hình bộ phận văn phòng chung Đảng ủy - HĐND - UBND

\* Tạp chí Cộng sản

\*\* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình